

ปีที่ 40 ฉบับที่ 189 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

## มหาวิทยาลัยร่วมกับ ร.พ.ค่ายฉัตรราชจัดให้ความรู้พร้อมตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “อาการผิดปกติและโรคทางสมองยอดฮิต อัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ เส้นโลหิตในสมองตีบตัน” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์วิทยบริการ

พลตรีทันตแพทย์ชัชวาท สวัสดิ์ฉันทนาท ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ กล่าวถึงการจัดการบรรยายพิเศษว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์จะให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านได้รับความรู้ทางด้านกายภาพและสุขภาพจิต ในเรื่องอาหาร และโรคทางสมอง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่สนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยในครอบครัว และญาติมิตรในโรคทางสมอง ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงข้อนี้จึงได้ทำความร่วมมือกับ พ.อ.สุทัศน์ วาณิชเสนี ผู้อำนวยการค่ายฉัตรราช กองทัพภาคที่ 4 จึงได้มอบหมายให้พันตรีนายแพทย์ทองแดง ผ่องใหญ่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม มาเป็นผู้บรรยาย และในวันนั้นจะมีการจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจรักษาโรคเฉพาะทางของโรงพยาบาลค่ายฉัตรราช พร้อมด้วยทำบัตรผู้ป่วยนอก เพื่อความสะดวกในการไปรับการรักษาและนัดแพทย์เฉพาะทาง

กิจกรรมดังกล่าวที่ได้จัดทำขึ้นนั้นเรียกได้ว่าเป็นการสอดคล้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพราะภารกิจดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมทุกระดับในจังหวัด นครศรีธรรมราช เพราะได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับโรงพยาบาลค่ายฉัตรราช



สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณื

## เรื่องเล่าจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/ 2555

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มีการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2555 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางภายนอกและคณะกรรมการภายในประกอบด้วย รศ.ดร.เริงชัย ต้นสกุล รศ.ดร.พงศ์ หรดาล รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ รศ.ดร.ไมตรี จันทรา ผศ.สุภาพ บุญเรือง ผศ.คูสิต ห้วนเหล็ก และ ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน และ ผศ.จตุพร อัสวโสวรรณเป็นกรรมการและเลขานุการ มีวาระที่สำคัญ คือ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา การให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2554 ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2554 ให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้ความเห็นชอบในการขอขยายเวลาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มีประเด็นที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะด้านงานวิชาการที่น่าสนใจ อาทิ

1. เรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญ โดยจัดอบรมและหาผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งจัดสรรเวลาอย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการของคณาจารย์
2. จัดระบบพี่ช่วยน้อง โดยเฉพาะคณาจารย์ที่ได้รับผลงานทางวิชาการแล้วควรชักจูงคณาจารย์น้องใหม่เข้าสู่การทำงานวิจัยหรือการเขียนบทความทางวิชาการ
3. ควรจัดทำสารสนเทศเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และลดข้อผิดพลาดในการทำหลักสูตรในครั้งต่อไป
4. แนวทางการเพิ่มนักวิจัย โดยนำคณาจารย์ไปศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำรินในท้องถิ่น ทั้งนี้ให้มีอาจารย์ที่เลี้ยงเป็นผู้ชี้แนะ หรือผู้ที่ทำโครงการพระราชดำรินั้นอยู่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิจัยตามโครงการวิจัยสนองพระราชดำริซึ่งสามารถนำไปสู่การของบประมาณแผ่นดินต่อไป
5. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการกำกับเวลานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ทันตามกำหนดเวลาตาม โครงสร้างของหลักสูตรทั้งเรื่องต้องทำตารางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การกำหนดระยะเวลาที่จะสำเร็จการศึกษา การหาที่ปรึกษาก่อนแรกเข้า
6. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการตัดโอกาสของกลุ่มแข่งขัน
7. กระบวนการทำหลักสูตรใหม่ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัย ว่าควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อได้ช่วยพิจารณาทั้งรูปแบบ คณะกรรมการ การเขียนหลักการและเหตุผล เป็นต้น เป็นการกลั่นกรองก่อนเข้าสู่สภาวิชาการหรือสภามหาวิทยาลัยต่อไป



ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา : รายงาน

คณะวิทยาการจัดการ ได้ลงนามในความร่วมมือนี้ออกกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดโครงการบริการวิชาการในหัวข้อ “สานสัมพันธ์ไตรภาคีตามวิถีพลังงานไทย” ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ และ 3-10 มีนาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักด้านพลังงาน มีพื้นที่เป้าหมายหลักคือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าขนอม จำนวน 1400 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน การอบรมทำพืชมเส่น้ำ การทำดอกกุหลาบใบเตย การทำเทียนหอมแฟนซี การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น







บ.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณารักษ์ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏมา นนทโชติ

พิชญ์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พุดเทียงประจำวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ ซึ่งเป็นฉบับปิดท้ายภาคเรียนที่ 2/2554 และก่อนจะปิดภาคเรียน วันนึ่งมหาวิทยาลัยได้นัดคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

มีเรื่องที่น่ายินดีในความสามารถของบุคลากรของเรามาบอกกล่าวกันอีกแล้วค่ะ ล่าสุดได้ไปสร้างชื่อในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 17 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม ที่ผ่านมา มีนักกรีฑาในจังหวัดนครฯ เข้าร่วมกันหลายชีวิต หนึ่งในนั้นมีอาจารย์ของเราเข้าร่วม 3 ท่าน ท่านแรก ผศ.ศักร พลรัฐนาสิทธิ ในฐานะผู้ควบคุมทีม ท่านสอง ผศ.อำนาจ น้อยผา เป็นนักวิ่งปอดเหล็ก แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วหลายปี แต่ฝึเท้าหาได้ดกไปตามอายุไม่ ยังสามารถพิชิตเหรียญเงิน จากการแข่งขัน 4X400 เมตร จากการแข่งขันในครั้งนี้อาจารย์วราเชษฐ พรหมประสิทธิ์ แห่งคณะเทคโนโลยีฯ คนนี้ฝึเท้าเป็นเลิศ ลงแข่งที่ไหน “กวาด” เหรียญทองที่นั่น คราวนี้ได้มา 4 เหรียญทองจากการแข่งขัน 100 ,200 , 400 เมตร และ 4X100 เมตร และได้ 1 เหรียญเงินจากการแข่งขัน 4X400 เมตร โดยสามารถทำลายสถิติประเทศไทย ประเภท 400 และ 200 เมตร และได้รับตำแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยมชายมาครองด้วยอีกหนึ่งรางวัล ขอปรบมือให้ดังๆเลยคะ อย่างนี้คนบดคังต้องฉลองครั้งใหญ่

หลังจากได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโครงการ “สิ่งร่ำรวยกัญ อาสาฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัย” คณะคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ พร้อมอาจารย์อัยรายุทธ มาสแก้ว อาจารย์อัญชลี พรพิมราย อาจารย์นุรักษ์ สังข์ศรี และนักศึกษาอีก 21 ชีวิต ได้เดินทางไปรับมอบประกาศนียบัตร ที่มอบแก่จิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 21 แห่งทั่วประเทศ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามจังหวัดต่างๆ คณะเทคโนโลยีฯ ของเราเป็นอีกหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการนี้

ปิดภาคเรียนนี้มีรายการอบรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายการ เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวมทั้งทุกท่านที่ให้บริการที่หอสมุดกลาง นั่นคือการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 4 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ABI/INFORM COMPLETE, WEB OF SCIENCE, ProQuest DISSERTATIONS \$THESES และฐานEndNOTE โดยมีบริษัท Bookpromotion เป็นผู้ให้ความรู้ในการบริการฐานข้อมูลดังกล่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดอบรมกันแบบฟรีๆ ในวันที่ 30 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้อง 1939 อาคาร 19 โอกาสดีอย่างนี้ท่านคงไม่พลาด

แจ้งข่าวนี้ดังถึงผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2555 ให้ดำเนินการยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลภายในวันที่ 30 มีนาคมนี้ ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทุกแห่ง

ปิดท้ายข่าวพุดเทียงด้วยข้อคิดดีๆ “คำพูดให้กำลังใจคนได้ ปลอบใจได้ ยูให้ทะเลาะกันได้ ทำให้เสียความรู้สึกได้ ฉะนั้นจงรู้ที่จะพูด ” สวัสดิ์คะ